

## คำประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
ในวโรกาสที่มหาวิทยาลัยบูรพา  
ถวายปริญญา วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

เนื่องด้วยสภามหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แต่ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในฐานะที่ทรงคุณวุฒิและทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านวิทยาศาสตร์มาโดยตลอด

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี (เกียรตินิยมอันดับ 1) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อปีพุทธศักราช 2522 และระดับปริญญาเอก สาขาเคมีอินทรีย์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปีพุทธศักราช 2528 พระองค์ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ได้นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาประเทศ เพื่อความผาสุกของปวงชนชาวไทยตลอดมา พระองค์ได้ทรงจัดตั้งสถาบันวิจัยจุฬาลงกรณ์ขึ้น ให้เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนพระกรณียกิจด้านวิทยาศาสตร์ พระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์ของพระองค์ท่านเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในวงการวิทยาศาสตร์นานาชาติ ดังจะเห็นได้จากการที่พระองค์ทรงได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงทั่วโลก ให้ไปร่วมประชุมทางวิชาการและเสนอผลงานวิจัยอยู่เสมอ พระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านเป็นที่ปรากฏขจรขจายทั่วโลก องค์การยูเนสโกจึงได้ถวายเหรียญไอน์สไตน์สำหรับนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น เมื่อปีพุทธศักราช 2529 และราชสมาคมเคมีอังกฤษได้ถวายพระเกียรติให้ทรงเป็น Honorary Fellow Chartered Chemist

ปัจจุบันทั่วโลกกำลังประสบกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ ประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน มีผู้ติดเชื้อเอดส์แล้วประมาณ 400,000 คน จากสถิติเมื่อปีพุทธศักราช 2534 คาดว่าอีกสิบปีข้างหน้าจะเพิ่มขึ้นเป็นหลายล้านคน พระองค์ท่านทรงเห็นความสำคัญของเรื่องโรคเอดส์เป็นอย่างมาก จึงได้ทรงดำเนินการเพื่อช่วยรัฐบาลไทยและองค์การอนามัยโลกเกี่ยวกับโรคเอดส์อย่างจริงจัง โดยทรงใช้

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เป็นหน่วยงานในการรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคด้วยการให้ความรู้ ฝึกอบรมและกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงภัยอันตรายของโรคนี้

ในส่วนของบุคลากรด้านสาธารณสุข พระองค์ทรงทะนุบำรุงขวัญและให้กำลังใจ ด้วยการทรงจัดทำแผนสวัสดิการสร้างที่พักอาศัย และให้เงินชดเชย ทั้งยังให้เงินชดเชยแก่ผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อโรคเอดส์อีกด้วย

พระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์ของพระองค์เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ สภามหาวิทยาลัยบูรพาจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้ปรากฏสืบไป